

# SEAMEO RETRAC

BẢN TIN SỐ 64 | THÁNG 1 - 3 NĂM 2018



ISO 9001:2015



TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU VỰC  
CỦA SEAMEO TẠI VIỆT NAM  
ISSN 1729 -1852

# TRONG SỐ NÀY

## HOẠT ĐỘNG KHU VỰC

Hội thảo tập huấn: “Thúc đẩy hợp tác Việt – Mỹ trong dạy và học tiếng Anh”

Hội nghị chuyên đề giữa Tổ chức SEAMEO và Đại học Tsukuba lần thứ VI

Đoàn đại biểu Trung tâm SEAMEO RETRAC tham dự Chương trình trao đổi về EMI tại Trường Đại học Nam Úc

Tập huấn về: "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý học tập và Giảng dạy"

Báo cáo chuyên đề: “Kết hợp những chuẩn mực lãnh đạo của thế kỉ 21 vào công tác quản lý những thay đổi trong giáo dục đại học”

## TẬP HUẤN VÀ SỰ KIỆN

Tổ chức Khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên tỉnh An Giang

Khóa tập huấn về: “Kết hợp ứng dụng Game vào việc dạy và học”

Khóa tập huấn về: Quản trị Nhân sự

Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Hoạt động từ thiện tại tỉnh Đắk Lắk







## Hội thảo tập huấn: “Thúc đẩy hợp tác Việt – Mỹ trong dạy và học tiếng Anh”

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM tổ chức hội thảo tập huấn cấp quốc gia cho chuyên viên tiếng Anh của các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác Việt – Mỹ trong dạy và học tiếng Anh” vào ngày 12 - 14 tháng 3 tại trụ sở của Trung tâm. Hội thảo nhằm giúp cho chuyên viên tiếng Anh của các Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật thông tin các chương trình về phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh với sự hỗ trợ của Văn phòng tiếng Anh và SEAMEO RETRAC như Hội thảo quốc tế TESOL, các chương trình Webinars, trao đổi giảng viên, v.v.

Các chuyên viên còn được phổ biến các quy trình và thủ tục đề nghị triển khai chương trình tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên.

Diễn giả chính của Hội thảo là bà Diane Millar, giám đốc Văn phòng tiếng Anh. Bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, đã có báo cáo chia sẻ về Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 – 2025. Ngoài ra còn có những chia sẻ kinh nghiệm từ các sở giáo dục và đào tạo đã có triển khai các chương trình hỗ trợ dạy và học tiếng Anh và các chương trình học bổng của Hoa Kỳ. Cũng nhân dịp này, các đại biểu đã tham quan

Trung tâm Hoa kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh và nghe các chia sẻ về về Giáo dục Hoa Kỳ, các chương trình và nguồn tài liệu hỗ trợ dạy và học tại đây.



## Hội nghị chuyên đề giữa Tổ chức SEAMEO và Đại học Tsukuba lần thứ VI



Theo lời mời của Ban thư ký tổ chức SEAMEO và Đại học Tsukuba, đoàn Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tham dự Hội nghị chuyên đề giữa Tổ chức SEAMEO và Đại học Tsukuba lần thứ VI vào ngày 11/2/2018 tại Đại học Tsukuba, Tokyo, Nhật Bản. Chủ đề tham luận lần này tập trung vào nội dung “Giá trị của giáo dục và công dân toàn cầu: Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tiến bộ của xã hội”. Các bài báo cáo tham luận tập trung làm sáng tỏ các giá trị cần thiết trong giáo dục và cung cấp nền tảng để chia sẻ cải cách giáo dục, cho

phát triển bền vững, phát triển nhân cách thông qua các môn học, kỹ năng mềm và học tập suốt đời trong xã hội. Tại hội nghị, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc SEAMEO RETRAC đã có bài báo cáo về "Phát triển kỹ năng – Công dân toàn cầu: Thực tiễn tại các trường Đại học Việt Nam", trong đó TS chia sẻ rất nhiều về hoạt động của trường Đại học tại Việt Nam cũng như của Trung tâm SEAMEO RETRAC nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong thời kỳ hội nhập và trở thành công dân toàn cầu. Bài báo cáo nhận được sự quan tâm của các đối tác trong khu vực ASEAN và Nhật Bản.

## Đoàn đại biểu Trung tâm SEAMEO RETRAC tham dự Chương trình trao đổi về EMI tại Trường Đại học Nam Úc

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tham gia vào một dự án quốc tế liên kết các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Úc với tên gọi Chương trình trao đổi về Tiếng Anh như một phương tiện của giảng dạy và nghiên cứu (EMI) được hỗ trợ bởi Hội đồng Australia-ASEAN của Bộ Ngoại Giao Úc. Sự kiện đầu tiên của dự án này được tổ chức tại Trường Đại học Nam Úc (UniSA), thành phố Adelaide từ ngày 26 đến 31 tháng 3 năm 2018. TS. Hồ Thanh Mỹ Phương – Giám đốc Trung tâm và TS. Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó ban Ngôn ngữ & Văn hóa Nước ngoài đã tham gia sự kiện này cùng với các hiệu trưởng/phó hiệu trưởng/giảng viên đến từ Trường Đại học KHXH & NV – Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.



- Chia sẻ thành công, các vấn đề và sáng kiến trong việc cung cấp EMI tại ba tổ chức của Việt Nam
- Thảo luận các hướng đi có thể cho việc giảng dạy và học tập EMI trong tương lai
- Gặp gỡ và dự giờ lớp học của các giảng viên tại UniSA
- Lên kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo về EMI ở Việt Nam vào cuối năm 2018
- Thảo luận về các cơ hội hợp tác trong tương lai giữa UniSA và các tổ chức tham gia

## Tập huấn về: "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý học tập và Giảng dạy"



Ngày 28-30 tháng 3, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) tổ chức khóa tập huấn về "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý đào tạo và Giảng dạy". Giảng viên của khóa tập huấn là PGS. TS. Kazuo Nagata và PGS. TS. Yasuhito Inoue đến từ Viện Công nghệ Quốc gia Nhật Bản. Đây là một trong những hoạt động đào tạo hằng năm của Trung tâm do MEXT hỗ trợ theo chương trình trao đổi chuyên gia Nhật Bản giúp tăng cường và chia sẻ kinh nghiệm cho một số nước trong khu vực. Khóa tập huấn tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo và giảng dạy. Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của 32 cán bộ, giảng viên đến từ các trường đại học và cao đẳng tại TP. HCM và khu vực lân cận.



## Báo cáo chuyên đề: “Kết hợp những chuẩn mực lãnh đạo của thế kỉ 21 vào công tác quản lý những thay đổi trong giáo dục đại học”



Ngày 26/3, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi Báo cáo chuyên đề về “Kết hợp những chuẩn mực lãnh đạo của thế kỉ 21 vào công tác quản lý thay đổi trong giáo dục đại học” dành cho 75 cán bộ lãnh đạo và quản lý đến từ các trường đại học và cao đẳng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Buổi báo cáo nhằm giới thiệu những bài học thực tiễn và giải pháp trong việc kết hợp những chuẩn mực lãnh đạo vào công tác quản lý sự thay đổi trong giáo dục đại học. Báo cáo viên là Ông Wayne Lee-Ying đến từ trường College of the Rockies tại Canada.

## Tổ chức Khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên tỉnh An Giang

SEAMEO RETRAC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang mở lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông vào ngày 27/12/2017 đến ngày 19/01/2018 tại tỉnh An Giang. Khóa học này giúp bồi dưỡng, trau dồi cho giáo viên về kỹ năng giảng dạy, cập nhật phương pháp giảng dạy tiên tiến, cách sử dụng tài liệu giảng dạy hiệu quả hơn cũng như nâng cao động lực học tập và kỹ năng giao tiếp trong lớp học để khuyến khích học sinh tham gia vào hoạt động lớp. Khóa học này cũng giúp cho giáo viên trau dồi kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp.



## Khóa tập huấn về: “Kết hợp ứng dụng Game vào việc dạy và học”



Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn chuyên đề về “Kết hợp ứng dụng Game vào việc dạy và học” trong hai ngày 25-26/1/2018. Tham dự tập huấn gồm 21 giảng viên các trường đại học công lập và các tổ chức giáo dục. Tại buổi tập huấn, các giảng viên đã tiếp cận nhiều ứng dụng tiên tiến dựa trên nguyên lý tổ chức Game và sử dụng ứng dụng Game nhằm khuyến khích tạo động lực cho môi trường học tập. Bên cạnh đó, buổi tập huấn đã giới thiệu các thành tựu của Game ứng dụng như các giải thưởng, các hạn chế phổ biến, hạn chế về mặt thời gian, cấp độ, kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, các hình thức kiểm tra kết quả học tập dựa trên nền tảng các trò chơi. Đồng thời, vai trò của công tác hoạch định, lên kế hoạch cho việc sử dụng các trò chơi, ứng dụng Game phục vụ bài giảng hiệu quả trong và ngoài giờ học cũng được quan tâm và nhấn mạnh.



## Khóa tập huấn về: Quản trị Nhân sự

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tiến hành khóa tập huấn về quản trị nguồn nhân lực dành cho cán bộ quản lý đến từ các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 29-31/1 năm 2018, và thu hút sự tham gia của 8 cán bộ. Đợt tập huấn lần này đã cung cấp cho người học những kiến thức cập nhật, quy định luật pháp, và bài học thực tiễn trong công tác quản trị nhân sự bậc đại học. Các nội dung tập huấn liên quan đến các lĩnh vực như xây dựng đội ngũ nhân sự, quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp (trong khuôn khổ pháp luật lao động), xây dựng động lực và truyền cảm hứng cho nhân sự, quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp (trong khuôn khổ pháp luật viên chức), duy trì và phát triển nguồn nhân lực.



## Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức họp mặt với loạt các trò chơi, các tiết mục biểu diễn văn nghệ và cuộc thi nấu ăn sôi động. Mỗi đơn vị tham gia đã chuẩn bị bữa cơm gia đình gồm 3 món đầy sáng tạo, đầy đủ dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Các đội thành viên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo từ khâu chuẩn bị, nấu ăn, công thức cho đến cách trình bày bữa cơm gia đình ấm cúng, đẹp mắt và giàu dưỡng chất. Sau cuộc thi, các nhóm đơn vị thi tham gia bữa tiệc nhẹ bằng chính các món ăn tham gia.



## Hoạt động từ thiện tại tỉnh Đắk Lắk



Ngày 15/01/2018, Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam đã đến thăm và tặng quà Tết cho các em học sinh thiếu năng, khuyết tật của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk hiện có 175 học sinh chuyên biệt đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đến từ các xã, huyện miền núi khu vực trong và ngoài tỉnh. Với mục đích chia sẻ, động viên các thầy cô và các em học sinh trong dịp Tết đến Xuân về, Chi ủy, Chi bộ và BCH Công đoàn Trung tâm SEAMEO RETRAC đã trao tặng 180 chiếc áo ấm và 20 triệu đồng tiền mặt cho Trung tâm.

# SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

## THÁNG 4 - 6 NĂM 2018

Tập huấn: Lãnh đạo và Quản lý giáo dục tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào  
**10-13 THÁNG 4**

Chia sẻ kinh nghiệm Dạy kỹ năng Nghe trong IELTS  
**16 THÁNG 4**

Tập huấn chuyên đề: Ứng dụng CNTT trong Dạy và học - Học phần 3: Ứng dụng CNTT trong Xây dựng Tài liệu Giảng dạy  
**23-24 THÁNG 5**

Tập huấn: Giảng dạy kỹ năng mềm – Học phần 3  
**7-10 THÁNG 5**

Khóa tập huấn: Quản trị Dự án trong Giáo dục  
**THÁNG 5**

Các Khóa tập huấn trực tuyến: Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục, Kỹ năng thế kỉ 21 trong Giáo dục  
**THÁNG 5-6**

Tập huấn quốc tế: Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học dành cho Campuchia, Lào, và Việt Nam  
**5-8 THÁNG 6**

Lễ Khai giảng Chương trình Vui học hè 2018  
**11 THÁNG 6**

Tập huấn chuyên đề: Viết Đề án xin Tài trợ trong Giáo dục  
**13-15 THÁNG 6**

Chương trình Trao đổi dành cho cán bộ lãnh đạo Afghanistan tại Việt Nam  
**22 THÁNG 6 - 4 THÁNG 7**



